

เครือข่ายอนาคตไทยสนับสนุนคนไทย “คิดดี..มีตั้งค์

”



เครือข่ายอนาคตไทยภาคีความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ระดับประเทศ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อว่า “อย่าให้ใครว่าไทย” มุ่งกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดละเลิกพฤติกรรมเชิงลบ (ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ) ลำสูตรรณรงค์สร้างนิสัยให้คนไทยรู้จักการออมเปิดตัวปฏิทินและแอปพลิเคชัน “คิดดี...มีตั้งค์” เพื่อให้คนไทยได้สนุกกับการออมเงินและเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยเปิด 2 ช่องทางเครื่องมือสร้างนิสัยการออมให้คนไทยด้วยเล็งเห็นความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนแต่ละช่วงวัย และเพื่อการเข้าถึงอย่างครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม

นายชาติรี ลิขนะพิชิตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมันพัฒนา กล่าวถึงนโยบาย “คิดดี...มีตั้งค์” ว่า “อย่าให้ใครว่าไทย ฟุ้งเฟ้อ” เป็นอีกหนึ่งมิติสำคัญในการรณรงค์ของโครงการอย่าให้ใครว่าไทย ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกคนไทยให้มีวินัยทางการเงิน ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันเรามีปัญหารายรับน้อยกว่ารายจ่าย และปัญหาการออมเงินต่ำ หากพวกเรามีเทคนิคการออมเงินที่ดี หรือมีความสนุกกับการออมเงิน ก็จะทำให้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นน้อยลง ดังนั้นเครือข่ายฯ จึงนำเสนอตัวช่วยการบริหารจัดการการเงินและทรัพยากรรอบตัวอย่างคุ้มค่าที่สามารถปฏิบัติได้จริงให้แก่คนไทยใน 2 ช่องทาง ได้แก่ ปฏิทิน และ แอปพลิเคชัน คิดดี...มีตั้งค์”

“เริ่มจากปฏิทิน คิดดี...มีตั้งค์ ที่เราคำเนิงถึงคนไทยทุกวัยให้สามารถลงมือออมเงินได้โดยง่ายซึ่งในแต่ละวันบนปฏิทินจะมีข้อความเสนอเทคนิคการออมเงิน และการบริหารจัดการทรัพยากรรอบตัวอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดพฤติกรรมการออมอย่างแท้จริง เนื่องด้วยปฏิทินเป็นของคุณคนไทยอยู่แล้ว คนไทยดูปฏิทินทุกวันเราจึงคำนึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนไทยส่วนหนึ่ง”

“นอกจากนั้น ปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล ทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือกันแทบทั้งหมด แอปพลิเคชัน “คิดดี...มีตั้งค์” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่หรือคนที่ใช้สมาร์ทโฟน ให้ได้สนุกกับการออม โดยแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตั้งค์ ถือเป็นเครื่องมือช่วยอีกช่องทางที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถประเมินสถานะทางการเงินปัจจุบันกับเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ และเรียนรู้จักวิธีการ หา ออม ใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงได้ใช้ประโยชน์จากเมนูปฏิทิน คิดดี...มีตั้งค์ในรูปแบบบนสมาร์ทโฟนที่ถูกบรรจุไว้ในแอปพลิเคชันดังกล่าวด้วย”

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าเครือข่ายอนาคตไทยขอน้อมนำและ

สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนา ประเทศที่นำไปสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายอนาคตไทยจะยังคงดำเนินโครงการไปอย่างต่อเนื่องและขยายสู่ วงกว้างในสังคมไทยอย่างไม่หยุดยั้ง

หน่วยงานและผู้สนใจ ปฏิทิน คิดดี...มีตั้งค์ สามารถติดตามวิธีการขอรับได้ที่ Facebook “เครือข่ายอนาคตไทย” (<https://www.facebook.com/เครือข่ายอนาคตไทย>) และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตั้งค์ ได้แล้วที่ App Store / Play Store หรือ Scan QR Code เพื่อ Download Application